

# XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Cách làm riêng của Quỳnh Phụ

## KỶ II: HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG - ĐỘNG LỰC THúc ĐẨY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, cùng với quy hoạch khu dân cư, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phong trào hiến đất làm đường giao thông được đông đảo nhân dân Quỳnh Phụ hưởng ứng tích cực. Sự chung sức đồng lòng của bà con tạo nên sức mạnh to lớn để các địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

### An Thái - từ phong trào hiến đất đến xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

Cách đây 5 năm, so với các địa phương trong huyện, An Thái là xã có xuất phát điểm thấp bởi quy mô nhỏ, xa trung tâm huyện, công nghiệp phát triển chậm, nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp. Song địa phương đã biết phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội tại để bắt đầu vươn lên. Tháng 7/2023, An Thái được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Đến cuối năm 2023, địa phương tiếp tục hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM kiểu mẫu. Đây cũng là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Để có "quả ngọt" như hiện nay là cả sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của người dân.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng 7m, hai bên điện cao áp chiếu sáng, có khu

vui chơi giải trí, hồ điều hòa... ông Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã An Thái phấn khởi cho biết: Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững với đích đến là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Địa phương cũng xác định xây dựng NTM nâng cao, tiêu chí khó nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện cùng với nguồn thu từ quy hoạch đất đai ở địa phương và sự đóng góp của nhân dân để hoàn thành các tuyến đường giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ. Nổi bật là phong trào nhân dân hiến đất làm đường. Thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường, An Thái là địa phương đi đầu của huyện trong phong trào này. Hơn 3 năm qua, xã có gần 700 gia đình hiến hơn 41.000m<sup>2</sup> đất thổ cư và đất nông nghiệp trị giá hơn 40 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bí thư Chi bộ thôn Hạ Nguyễn Văn Khuyến cho biết: Thôn Hạ là thôn tiên phong của xã thực hiện Thông báo kết luận số 220. Năm 2021, tuyến đường ĐH.76 qua trung tâm xã được

đầu tư nâng cấp có tổng chiều dài 1,7km, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 900m<sup>2</sup> đất ở của 74 hộ dân, trong đó riêng thôn Hạ có 45 hộ có diện tích đất cần thu hồi khoảng 300m<sup>2</sup>. Chỉ sau 3 ngày huyện, xã triển khai phương án giải phóng mặt bằng đã nhận được sự đồng tình và tự nguyện hiến đất của tất cả 45 gia đình có đất ở.

Từ phong trào hiến đất làm đường đã tạo thuận lợi cho địa phương quy hoạch được khu dân cư. Việc quy hoạch 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 4ha giúp địa phương đầu tư giải quyết sử dụng đất thành công, thu về khoảng 60 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, địa phương đầu tư cải tạo, tu sửa lại 3 trường học, 5 nhà văn hóa thôn; 1 trạm y tế xã; sân thể thao, khu vườn cổ tích tạo sân chơi cho người dân và trẻ em... Quá trình xây dựng NTM nâng cao, địa phương sử dụng nguồn tiền rất cần có. Tất cả các công trình không đập đi xây mới, mà tập trung chỉnh trang, tu bổ trên cơ sở có sẵn, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng được công năng sử dụng. Đây chính là yếu tố quan trọng để địa phương hoàn thành các tiêu chí về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

### Chung sức đồng lòng xây dựng quê hương

Từ An Thái, phong trào hiến đất làm đường giao thông đã lan rộng, để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng

lan rộng ra các địa phương trong huyện. Giờ đây phong trào hiến đất đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng, cứ làm đường giao thông là nhân dân hiến đất. Không chỉ hiến đất làm các tuyến đường huyện mà ngay cả tuyến đường trục thôn người dân cũng hiến đất để mở rộng đường. Thông báo kết luận số 220 như một "luồng gió mới" làm thay đổi nhận thức của người dân. Ngày 9/4/2024, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ tiếp tục ban hành Thông báo kết luận số 618 về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục thôn, đường trục chính nội đồng trên địa bàn với quy mô mặt đường giao thông trục thôn rộng từ 7m trở lên, mặt đường giao thông trục chính nội đồng rộng 5m trở lên. Sau 2 tháng ban hành, đến nay toàn huyện có 20 xã đăng ký hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng 75 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài trên 48km. Ông Nguyễn Văn Tự, Chủ tịch UBND xã An Hiệp chia sẻ: Trong xây dựng NTM, khó khăn lớn nhất là hạ tầng giao thông, vì liên quan đến giải phóng mặt bằng và kinh phí thực hiện. Nhờ những cách làm sáng tạo, kịp thời của huyện, địa phương tạo được nguồn kinh phí từ quy hoạch khu dân cư, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông liên xã, giao thông trục chính nội đồng. Đến nay, tuyến đường huyện ĐH.75 qua xã được mở rộng 7m nhờ sự chung sức của 189/189 hộ đồng thuận hiến trên 15.100m<sup>2</sup>, trong đó đất thổ cư gần 1.800m<sup>2</sup> với giá trị trên 4,2 tỷ đồng. Địa phương cũng hoàn thành 1,5km đường giao thông nội đồng với bề mặt đường 5m, góp phần quan trọng để về đích NTM nâng cao vào tháng 8/2024.

Không dừng ở việc hiến đất làm đường, để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng



Khu vui chơi giải trí của người dân ở xã An Thái (Quỳnh Phụ).

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Quỳnh Phụ ban hành nhiều văn bản hỗ trợ các địa phương. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chia sẻ: Với quan điểm "làm đến đâu chắc đến đó", không để tình trạng nợ tiêu chí sau khi về đích, nhiều văn bản sát, trúng, đúng với tình hình thực tế của các địa phương được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành. Huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban tích cực phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Chẳng hạn, để thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gắn với tiêu chí diện mạo nông thôn trong xây dựng NTM, cùng với ngân sách hỗ trợ của tỉnh trong chương trình "Thắp sáng đường quê", HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã điều chỉnh mức hỗ trợ từ 7,2 triệu đồng/1km lên 10 triệu đồng/1km lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường quê cho các địa phương

Từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2024, thực hiện Thông báo kết luận số 220, toàn huyện Quỳnh Phụ có khoảng 5.000 hộ dân hiến hơn 40ha đất ở và đất nông nghiệp với giá trị hơn 500 tỷ đồng.

đăng ký. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 24 địa phương lắp đặt 214km đường điện, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Với tiêu chí nâng cao chất lượng môi trường, Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Công văn số 686 ngày 26/10/2023 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn huyện. Giao cho các tổ chức đoàn thể của huyện có nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở địa phương tập trung xử lý rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm... vào tuần cuối của tháng. Để môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, đáp ứng với các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 5 máy cắt cỏ, 30 triệu

đồng (tùy vào nguồn kinh phí của từng năm). Về Quỳnh Phụ giờ đây đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp, người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Gắn với mỗi chỉ tiêu trong từng tiêu chí trong xây dựng NTM huyện lại có những cách làm riêng đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân nên các phong trào do huyện phát động được các địa phương và người dân hưởng ứng rất cao. Đây là động lực để mỗi địa phương quyết tâm hoàn thành và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, qua đó sớm về đích NTM nâng cao tiến tới NTM kiểu mẫu.

(còn nữa)  
NGUYỄN CƯỜNG

# Nông dân Vũ Thư mong vụ hoa tết



Nông dân xã Bách Thuận (Vũ Thư) cắt tỉa ngọn, nhân giống hoa để trồng cho kịp thời vụ.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Những ngày này, nông dân các địa phương có truyền thống trồng hoa trên địa bàn huyện Vũ Thư đang hối hả xuống giống, chăm sóc để hoa ra đúng dịp tết. So với các vụ trong năm, vụ hoa tết thường cho hiệu quả kinh tế cao nhất, vì vậy ai cũng trông chờ vào vụ hoa này.

Mặc dù đã có kinh nghiệm 20 năm trồng hoa, tuy nhiên khi bắt đầu vào vụ hoa tết năm nay, ông Nguyễn Văn Hải, thôn Bồng Điện Nam, xã Tân Lập gặp không ít khó khăn. Ông chia sẻ: Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ngập úng làm chết hết cây giống chuẩn bị cho vụ hoa tết nên để kịp thời vụ tôi đã nhập cây giống từ Đà Lạt về. Tuy nhiên, do thời tiết khác biệt nên sau khi trồng cây bị chết và phải bỏ đi trồng lại rất nhiều. Giá cây giống so với mọi năm đắt gấp 3 lần song tôi vẫn đặt kỳ vọng vào vụ hoa tết năm nay. Với 6 sào trồng hoa cúc, nếu thời tiết thuận lợi, hoa ra đúng dịp tết, gia đình tôi sẽ thu về khoảng 400 triệu đồng.

Giống như ông Hải, phần lớn các hộ trồng hoa tại xã Bách Thuận năm nay trồng vụ hoa tết muộn hơn mọi năm vì khó khăn trong khâu làm đất và thiếu giống. Bà Nguyễn Thị Chè, thôn Bình Minh cho biết: Do ảnh hưởng của bão, lũ nên hầu hết diện tích hoa trồng ngoài bãi đều bị chết, trong đó có nhiều diện tích hoa giống, chỉ còn lại

diện tích phía trong bãi. Vì vậy, giá cây giống năm nay đắt hơn so với mọi năm; trong đó, hoa được được có giá 200.000 - 250.000 đồng/100 mầm có rễ; hoa cúc 30.000 - 40.000 đồng/100 mầm có rễ. Do vậy, các hộ trong bãi giữ được giống đều tranh thủ thời điểm này tích cực nhân giống để bán được giá. Các hộ còn lại tập trung xuống giống mong sao vẫn kịp vụ hoa tết. Chị Nguyễn Thị Nụ, thôn Chiến Thắng cho hay: Thời điểm này mọi năm cây hoa đã cao rồi, năm nay mới bắt đầu xuống giống. Rất may là thời tiết hiện tại rất thuận lợi cho sự phát triển của cây hoa. Ngoài ra, chúng tôi thấp điện vào buổi tối để kích thích sự phát triển của cây.

Vụ hoa tết thường bắt đầu từ giữa tháng Chạp, qua tết đến rằm tháng Giêng. Khoảng thời gian này, giá bán các loại hoa giống thường sẽ tăng từ 30 - 100%, tiêu thụ thuận lợi hơn so với các vụ khác trong năm. Vì vậy, bà con luôn chú trọng lựa hoa phục vụ thị trường tết. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Tân Lập cho biết: Toàn xã có trên 20ha trồng hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc. Tuy thu nhập từ trồng hoa không bằng cây cảnh song lại cao hơn trồng lúa rất nhiều nên bà con rất tích cực trồng. Trung bình 1 sào trồng được từ 2 - 2,5 vạn cây hoa cúc, với giá bán thông thường 2.000 đồng/cây đã cho thu về 50 triệu đồng. Vào dịp tết giá hoa sẽ cao hơn, mong rằng vụ tết năm nay hoa được giá, bù đắp nỗi vất vả, nhọc nhằn cho người trồng hoa.

Ngoài 2 vụ hoa lớn là Bách Thuận, Tân Lập, trên địa bàn huyện Vũ Thư còn có nhiều vườn hoa ở các địa phương: Việt Hùng, Dũng Nghĩa, Vũ Văn, Tự Tân... Mặc dù khởi đầu vụ hoa tết năm nay gặp nhiều khó khăn song người trồng hoa vẫn đang nỗ lực ươm trồng, chăm sóc tốt những vườn hoa với hy vọng về một vụ hoa tháng lợi, bù đắp những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

ĐÀO QUÝN

# Xử lý rác thải "4 không" ở Hưng Hà

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, trong khi công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý còn hạn chế. Vì vậy, thời gian qua, một số bãi rác phải "oằn mình" công thêm hàng trăm tấn rác thải mỗi ngày, dẫn đến ô nhiễm môi trường. Với tiêu chí "4 không" gồm: không khói bụi, không mùi, không chôn lấp, không nước thải - những ưu điểm của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Thái Hưng đang được triển khai sẽ là mô hình điểm, kỳ vọng giải quyết dứt điểm bài toán khó về môi trường tại các địa phương.

Với hơn 1.700 hộ dân, mỗi ngày xã Thái Hưng có lượng rác thải lên tới 6 - 7 tấn nên việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung là chủ trương đúng. Chính vì vậy, nhân dân trong xã đều đồng tình hưởng ứng. Ông Hoàng Viên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ tháng 10/2024, nhà máy bắt đầu đưa vào vận hành. Rác thải được xử lý qua các quy trình công nghệ đã biến thành sản phẩm hàng hóa, thân thiện với môi trường và góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân địa phương. Đây là một trong những giải pháp

góp xã hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khuôn viên sạch sẽ, cây cối xanh mát là những gì người dân nơi đây cảm nhận được khi đến thăm nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung xã Thái Hưng. Ông Lưu Đức Ngâm, thôn Tống Xuyên cho biết: Khi nhà máy đưa vào vận hành, chúng tôi thấy không còn mùi hôi, không còn ruối nhặng, nhờ đó đã giải quyết nỗi lo ô nhiễm môi trường của người dân. Đây là niềm mong mỏi bấy lâu nay của chúng tôi nên ai cũng phấn khởi.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Thái Hưng là một trong những nhà máy có công nghệ xử lý rác thải hiện đại, liên hoàn và phân loại rác thải cụ thể. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giúp giảm lượng rác thải sinh hoạt, tạo môi trường trong lành tại các khu dân cư. Huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả bước đầu của mô hình để nhân rộng ra toàn huyện.

THANH THUY



Công ty Men vi sinh Tiến Long đầu tư hệ thống máy tách phân loại trị giá gần 2 tỷ đồng.